



**ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา**  
**เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงวางท่อประปา**  
**ถนนสายบ้านนา – หนองหญ้าปล้อง (ด้านขวา)**

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงวางท่อประปา ถนนสายบ้านนา – หนองหญ้าปล้อง (ด้านขวา) โดยวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิดระยะทาง 703.00 เมตร ปรับปรุงวางท่อประปา PVC 4 นิ้ว ระยะทาง 703.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านนา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาได้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง 1,563,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและอยู่ในสัญญาเดียวกัน (โครงการเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 781,500.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และถ้าผู้ที่จะเข้ายื่นซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันเดียวกันในกรณี ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง เทศบาลฯ ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดแล้ว
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครึ่งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. โดยวันที่ 10 มีนาคม 2560 ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันราชการ และวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ยื่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000.00 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ .....10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7735-9267 ต่อ 24 ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง [www.bannacity.go.th](http://www.bannacity.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



(นายธงชัย ว่องทรง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา